

**QUỐC HỘI BẦU CHỦ TỊCH NƯỚC**

(Tiếp theo trang 1)

trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện: kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

**RA MẮT GIAO DIỆN...**

(Tiếp theo trang 1)

Việc đưa vào sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin thể hiện sự minh bạch, công khai trong các hoạt động tố tụng của ngành Tòa án, góp phần đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính tư pháp và thủ tục giải quyết các vụ việc liên quan đến tòa án; ngăn chặn sự nhũng nhiễu có thể phát sinh từ việc tiếp thụ lý đơn khởi kiện và cấp sao, trích lục bản án của tòa án.

**CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG HÀ...**

(Tiếp theo trang 1)

của công trình xây dựng do vốn ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Tiếp tục đơn đốc thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của các hộ, hoàn thiện hồ sơ của các hộ còn nợ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập biên bản bàn giao về Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, phấn đấu hết năm 2018 có 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử và đăng ký nộp thuế qua mạng.

**BẠCH ĐẰNG**

**Xây dựng cánh đồng mẫu 56ha**

Là địa phương có lợi thế trong phát triển nông nghiệp, thủy sản, những năm qua, Đảng bộ xã Bạch Đằng (Đông Hưng) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đến nay, ngoài duy trì 2 vụ lúa, 1 vụ màu, Bạch Đằng đã xây dựng cánh đồng mẫu với diện tích 56ha và cánh đồng 4 vụ/năm tại thôn Hậu Thượng. Đồng thời nâng diện tích cây lúa chất lượng lên 40% và tăng diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: ngưu tất làm dược liệu, ngô, bí xanh... trong sản xuất vụ đông. Đáng chú ý, địa phương khai thác lợi thế có tuyến đê sông Trà Lý để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, trọng tâm là phát triển đàn gia súc; hiện tại đàn trâu, bò của xã duy trì trên 180 con, nuôi trồng thủy sản đạt 11,2ha. Những năm qua, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản của địa phương tăng bình quân 2,28%/năm, cao hơn mức bình quân chung của huyện.

**XUÂN AN**  
(Đài TTTT Đông Hưng)

**Thêm đối tượng được miễn học phí**

(nhandan.com.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Theo đó, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí là: Trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền. Tại Nghị định nêu rõ, trường hợp trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chính sách miễn học phí theo quy định tại Nghị định này đồng thời thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em chỉ phải nộp bổ sung đơn để nghị miễn học phí. Nghị định số 145/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12. Chính sách miễn học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi quy định ở trên được thực hiện từ năm học 2018 - 2019 (từ ngày 1/9/2018).

**Điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường một số mặt hàng**

(chinhphu.vn) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1/1/2019 sẽ điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng. Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng tăng từ 3.000 đồng/lit lên 4.000 đồng/lit, với dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lit lên 2.000 đồng/lit; dầu mazut, dầu nhớt tăng từ 900 đồng/lit lên 2.000 đồng/lit; dầu hỏa tăng từ 300 đồng/lit lên 1.000 đồng/lit.



Ngoài ra, Nghị quyết cũng điều chỉnh mức thuế đối với nhiều mặt hàng có ảnh hưởng xấu đến môi trường như than đá, túi nilon thuộc diện chịu thuế, dung dịch HCFC... Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường với than antraxit tăng từ 20.000 đồng/tấn lên 30.000 đồng/tấn; với than nâu, than mỡ, than đá khác mức thuế tăng từ 10.000 đồng/tấn lên 15.000 đồng/tấn; đối với dung dịch HCFC tăng từ 4.000 đồng/kg lên mức 5.000 đồng/kg; đối với túi nilon thuộc diện chịu thuế tăng từ 40.000 đồng/kg lên mức 50.000 đồng/kg. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Đề án thực hiện trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2013 - 2015), toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ cho 2.716 hộ (1.889 hộ xây mới, 827 hộ sửa chữa) với tổng số tiền đã hỗ trợ 119.260 triệu đồng; giai đoạn 2, tổng số hộ còn lại của đề án là 23.114 hộ (13.917 hộ xây mới, 9.197 hộ sửa chữa) được chia làm 2 đợt. Đợt 1, toàn tỉnh có 2.851 hộ người có công nhóm ưu tiên 1 được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, qua rà soát chỉ có 2.089 hộ đăng ký và đủ điều kiện được UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ có 2.075 hộ triển khai xây dựng (1.715 xây mới, 360 hộ sửa chữa) được hỗ trợ với tổng kinh phí thanh toán 75.800 triệu đồng. Đợt 2, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 3.291 hộ với 111.880 triệu đồng, trong đó hỗ trợ xây mới cho 2.303 hộ, sửa chữa cho 988 hộ. Đến nay các huyện, thành phố đã tiến hành đón đốc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình và giải ngân. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 6.498 hộ đã tự bỏ kinh phí xây dựng nhà ở đủ điều kiện được hỗ trợ, trong đó có 3.812 hộ xây mới, 2.686 hộ sửa chữa. Như vậy, tính đến thời điểm 30/9/2018, toàn tỉnh có 14.580 hộ người có công đã triển khai xây dựng công nhà ở, đạt 56,45% số hộ của đề án. UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và cấp kinh phí cho 8.659 hộ, đạt 59,39% số hộ đã triển khai xây dựng. Số kinh phí phải thanh toán là 166.240 triệu đồng, trong đó đã thanh toán được 90.020 triệu đồng, đạt 54,15% số kinh phí đã cấp.

Đề án phát triển mạng lưới khám chữa bệnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 có mục tiêu chung là: xây dựng mạng lưới khám chữa bệnh của tỉnh phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoàn chỉnh; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả. Đề án chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có mục tiêu, nội dung cụ thể. Để thực hiện, Sở Y tế xuất các nhiệm vụ, giải pháp và đánh giá tình hình thực hiện. Khu công nghiệp Phúc Khánh hiện có tổng diện tích 120ha với 48 doanh nghiệp đang hoạt động và khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh hiện có tổng diện tích 68,41ha với 35

doanh nghiệp đang hoạt động. Do có nhiều bất cập trong quá trình quản lý như: về quy hoạch, việc hướng chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư và công tác quản lý nhà nước nên Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đề xuất điều chỉnh phạm vi ranh giới quy hoạch chi tiết hai khu công nghiệp trên, từ đó bảo đảm sự nhất quán trong quá trình thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư cũng như sự công bằng cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong hai khu công nghiệp. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo đề xuất triển khai dự án khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư và dịch vụ thương mại xã Phú Xuân tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh. Đây là dự án thuộc danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018 - 2020, việc đầu tư xây dựng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay bởi khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh đã được lấp đầy, trong khi đó nhu cầu nhà ở cho người lao động trên địa bàn thành phố là rất lớn.

Kết luận cuộc họp, đối với tiến độ thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện cần sớm tập trung giải ngân cho số hộ đã được phê duyệt; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu Nghị quyết số 63 của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh có hướng dẫn để các huyện, thành phố khẩn trương triển khai. Đối với các hộ phát sinh ngoài đề án, đối chiếu với Nghị quyết số 63 của Chính phủ, các huyện, thành phố cần chỉ đạo hướng dẫn trình Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét đối chiếu làm cơ sở để các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Riêng với số hộ tự bỏ kinh phí xây dựng cần sớm hoàn thiện hồ sơ để giải ngân, tuy nhiên phải công khai, minh bạch danh sách của từng đối tượng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện tập trung đón đốc, kiểm tra, giám sát để tháo



Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình.

gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án tại địa phương; các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương những địa phương làm tốt, cũng như địa phương làm chưa tốt việc triển khai thực hiện đề án. Về đề án phát triển mạng lưới khám chữa bệnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có bản thống nhất với nội dung của đề án, riêng một số mục tiêu quan trọng cần cụ thể như: phần đầu đến năm 2025 đạt tỷ lệ tối thiểu là 37 giường bệnh/10.000 dân. Tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân là 12,5; 90% dân số được quản lý sức khỏe, 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành có thẩm quyền, thành phố cần chỉ đạo hướng dẫn trình Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét đối chiếu làm cơ sở để các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Riêng với số hộ tự bỏ kinh phí xây dựng cần sớm hoàn thiện hồ sơ để giải ngân, tuy nhiên phải công khai, minh bạch danh sách của từng đối tượng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện tập trung đón đốc, kiểm tra, giám sát để tháo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp thẩm định đề án, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt. Đề án thành lập Trung tâm CDC trên cơ sở sáp nhập 4 trung tâm hiện tại là Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất: Nhất trí sáp nhập 4 trung tâm thành Trung tâm CDC, là đơn vị sự nghiệp y tế hạng 2. Trụ sở tại Trung tâm Y tế dự phòng hiện nay. Các đơn vị tạm thời vẫn làm việc tại trụ sở cũ, sau khi hoàn thành xây dựng trụ sở làm việc tại Trung tâm Y tế dự phòng hiện nay sẽ chuyển về. Trung tâm mới thành lập có 1 giám đốc, 3 phó giám đốc; 13 phòng, khoa; giữ nguyên tổng số biên chế và hợp đồng hiện nay của các đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành, sớm hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện từ ngày 1/1/2019. Đồng chí yêu cầu Sở Y tế khẩn trương sắp xếp thu hút nguồn nhân lực; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý đức cho đội ngũ y bác sĩ; tăng cường công tác xã hội hóa; khuyến khích mô hình tư chủ, trao quyền tự chủ cho bệnh viện. Đồng chí giao cho Sở Nội vụ,

tâm sẽ đi vào hoạt động nền nếp, bảo đảm không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị và tư tưởng của cán bộ, viên chức... Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí với chủ trương điều chỉnh phạm vi ranh giới quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Phúc Khánh và khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời giao Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, khu công nghiệp Phúc Khánh có diện tích sau điều chỉnh là 159ha và khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh có diện tích sau điều chỉnh là 75,25ha. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trong hai khu công nghiệp để thống nhất nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi được hưởng của các doanh nghiệp, trên cơ sở đó thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp. Về dự án khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư và dịch vụ thương mại xã Phú Xuân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố báo cáo cụ thể những vấn đề còn vướng mắc để UBND tỉnh xem xét.

**Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính**

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý dân cư của các cơ quan lý nhà nước, ngày 8/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896 phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. Đề án 896 ra đời đã khẳng định được vai trò quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.



Công an phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) kiểm tra phiếu thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư.

dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Để tạo sự thống nhất, hiệu quả, đúng tiến độ, hỗ trợ việc Ban Chỉ đạo 896 phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên triển khai thí điểm thu thập thông tin về dân cư tại địa bàn 33 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Sau 2 tháng triển khai thí điểm tại các xã, phường đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ để ra theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan, ban, ngành đã tích cực phối hợp với lực lượng công dân trong quá trình thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư thường xuyên trao đổi thông tin, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó đã thu thập thông tin với tổng số 95.687 hộ, 299.671 nhân khẩu (chiếm 15,3% số hộ

và 14,6% số nhân khẩu trên địa bàn toàn tỉnh). Thượng tá Nguyễn Đức Anh, Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Từ đầu năm 2017 đến nay, chúng tôi đã cấp mới, cấp đổi trên 10.000 căn cước công dân. Thông qua công tác quản lý hộ khẩu và cấp phát căn cước công dân, Công an huyện đã chủ động đối chiếu những thông tin trên phiếu đã thu thập về để sửa chữa cho chuẩn với thông tin của công dân. Bên cạnh đó, đơn vị kiểm tra, rà soát mặt bằng, lắp đặt các thiết bị, cơ sở hạ tầng và đường truyền để phục vụ một cách tốt nhất cho đề án thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đợt triển khai thí điểm này, Vũ Thư triển khai thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư tại hai xã Việt Thuận và Tân

Phong, sau 2 tháng triển khai đã thu thập được 21.394 nhân khẩu, đạt 98%. Qua triển khai cho thấy chất lượng công tác đăng ký, quản lý cư trú tại một số địa phương còn hạn chế. Hệ thống số sách theo dõi dân cư còn nhiều sai lệch, các di biến động về nhân khẩu qua các thời kỳ chưa cập nhật thường xuyên. Thiểu tá Đào Văn Tả, Trưởng Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho UBND phường ban hành kế hoạch triển khai thí điểm thu thập thông tin dân cư trên địa bàn; trong đó thành lập các tổ công tác gồm các thành viên là: tổ trưởng, tổ phó và trưởng các đoàn thể tổ dân phố, cảnh sát khu vực làm tổ trưởng. Các thành viên được tập huấn có nhiệm vụ đến từng hộ dân để phát phiếu và hướng dẫn các công dân kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu quy định; kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên phiếu với sổ hộ khẩu, giấy khai sinh và các giấy tờ có liên quan của công dân bảo đảm chính xác, thống nhất và chất lượng. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp một số khó khăn, mất nhiều thời gian do một số công dân có nhiều giấy tờ chưa trùng khớp về ngày, tháng, năm sinh, quê quán hoặc người có hộ khẩu tại phường lại không sinh sống ở địa phương. Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực tế hiện nay, việc quản lý dân cư do nhiều bộ, ngành cùng thực hiện, công dân cùng lúc sở hữu nhiều loại giấy tờ: giấy

khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân... Thông tin trong các giấy tờ trên có nhiều nội dung trùng lặp nhưng khi tham gia các giao dịch, công dân lại không sử dụng một trong số các giấy tờ đó để xác định tình trạng nhân thân của mình. Do đó việc thực hiện Đề án 896 để mỗi công dân có sổ định danh cá nhân, khi đó các cơ quan hành chính sẽ khai thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại cơ sở dữ liệu để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Qua đây, người dân được thu hưởng nhiều lợi ích, vừa tiết kiệm giấy tờ, thời gian, chi phí khi đi giải quyết thủ tục hành chính. Việc thu thập thông tin về dân cư trên địa bàn tỉnh ta là rất lớn, do đó trong quá trình triển khai đòi hỏi công dân phải phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin và kê khai đầy đủ, chính xác thông tin. Việc thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trên cũng chính là bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của công dân khi đi giải quyết các thủ tục hành chính. Việc thu thập thông tin dân cư rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, để hoàn thành việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2018, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ kết quả triển khai thí điểm tại 33 xã, phường, Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên đón đốc, theo dõi, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc để giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu thập thông tin về dân cư.

**VŨ TIẾN**